

UBND TỈNH BẮC NINH
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI

Số: /VNC-NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

V/v Báo cáo về Hội thảo công bố sách trắng
và hội nghị đối thoại của Eurocham

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện công văn Số: 80/UBND-NV ngày 8/01/2024 V/v tham dự Lễ ra mắt Sách Trắng 2024, ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (Viện) tham dự Hội thảo công bố sách trắng và hội nghị đối thoại của Eurocham, Viện xin báo cáo như sau:

Ngày 16/1/2024, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố ấn bản Sách Trắng thường niên lần thứ 15. Sách Trắng 2024 của EuroCham Việt Nam có chủ đề "Thúc đẩy đầu tư cho một nền kinh tế xanh và bền vững" cung cấp thông tin về chính sách kinh doanh của Việt Nam từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Nội dung đã đề cập và thúc đẩy hợp tác, đưa ra các khuyến nghị nhằm khuyến khích các ưu tiên đầu tư và thương mại nhằm thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam. Ấn phẩm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, học giả và các bên liên quan khác của Việt Nam và châu Âu góc nhìn thực tế về các vấn đề kinh tế quan trọng.

Mỗi Tiêu ban này hoạt động như một nhóm chuyên gia tập trung, đưa ra kiến thức chuyên sâu và đưa ra khuyến nghị cho các chính sách, nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, sáng kiến tăng trưởng xanh, bền vững. Sách trắng không chỉ là một tập hợp các nghiên cứu mà còn mang giá trị như cẩm nang hướng dẫn thực tế.

Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã củng cố quan hệ giữa Việt Nam

và châu Âu, thúc đẩy đầu tư và thương mại. Tuy có nhiều bước tiến bộ, nhưng tiềm năng đầy đủ của hiệp định vẫn chưa được cả hai bên khai thác triệt để. Vì vậy cần nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các chiến lược, chính sách và quan hệ đối tác cùng có lợi, thông qua các giải pháp hợp tác và hướng tới tương lai để có thể tận dụng tối đa tiềm năng của EVFTA.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Hội thảo cũng đem hàm ý chính sách trong các vấn đề: chiến lược nhằm mở ra các cơ hội thương mại và đầu tư, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ và tối đa hóa hội nhập toàn cầu; đôi bên cùng có lợi, trong đó có hợp tác trong các ngành mới nổi như: Thiết bị bán dẫn và năng lượng tái tạo, các dự án kết nối cơ sở hạ tầng và tích hợp chuỗi cung ứng có thể tạo nên các nền tảng trong đầu tư thương mại bền vững...

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCKH.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Phương Bắc